



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง (9 ก.ค.61)</p>	<p><b>การช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ้ำหลวง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (ศอร.) แถลงข่าวว่า ได้ช่วยเด็กออกมาแล้ว 4 คน นำส่งรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ทันที ทุกคนปลอดภัย ส่วนอีก 9 คนรอความพร้อมหลังขุดออกซิเจนรายทางหมด คาดว่าไม่เกิน 20 ชม.จะเริ่มปฏิบัติการอีกครั้ง สำหรับการส่งตัวมารพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ มีการปิดถนนและห้ามผู้สื่อข่าวบันทึกภาพเด็ดขาด โดยให้ผู้สื่อข่าวไปอยู่บริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านเด่นห้า ห่างจากรพ.เชียงรายฯ 1-2 กม. มีการนำแผงกั้นสีเขียวไปกั้นบริเวณด้านหน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 14 ชั้น ห้ามแพทย์ พยาบาล และชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบถ่ายภาพ ส่วนผู้ที่จะมีมาส่งผู้ป่วยอื่นให้เข้าอีกทางหนึ่ง</p> <p>ด้าน นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพ ที่ 1 กล่าวว่า รพ.เชียงรายฯ จะให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุ ซึ่งจัดเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Cohort ward) จัดระบบควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรค เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจะได้รับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประเมินอุณหภูมิร่างกาย การขาดน้ำ ขาดสารอาหาร ตรวจเอ็กซเรย์ปอด เก็บเลือดและปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการค้นหาการติดเชื้อ รวมทั้งตรวจพิเศษอื่น ๆ ตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีความเป็นห่วงเรื่อง Refeeding Syndrome ซึ่งเป็นภาวะหลังจากอดอาหารหรือขาดอาหารมานาน ซึ่งจะสามารถตรวจเลือดและทราบผลได้ที่รพ.เชียงรายฯ รวมถึงการติดเชื้อบางโรค เช่น โรคฉี่หนู โรคเมลิออยโดซิส เป็นต้น และมีการส่งเลือดตรวจที่ห้องปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังการติดเชื้ออุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ำจากสัตว์ในถ้ำ ซึ่งหากผลเป็นลบทั้งหมดจะทราบภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากจำเป็นต้องมีการตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง จะทราบผลใน 48 ชั่วโมง เมื่อแพทย์ให้การดูแลรักษาและประเมินร่างกายว่าอยู่ในระดับดีแล้ว จะอนุญาตให้ญาติใกล้ชิดเข้าเยี่ยมได้ โดยต้องนั่งห่างจากผู้ป่วย 1-2 เมตร ห้ามกอดหรือสัมผัสร่างกายผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้โรคที่ผู้ป่วยอาจจะติดมาจากในถ้ำติดมาถึงญาติ จนกว่าผลการตรวจเลือดยืนยันจากจุฬาฯ จะแล้วเสร็จ</p>
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ (9 ก.ค.61)</p> <p>ไทยรัฐ (9 ก.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้มีความพร้อมทางการแพทย์ทุกด้าน ทั้งเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และสถานที่ รองรับการรักษาเด็กที่ออกมาจากถ้ำหลวงฯ เท่านั้น</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากเด็กถูกนำตัวส่งถึงรพ.เชียงรายฯ ทีมแพทย์ได้รับนำตัวทั้ง 4 คนเข้าห้องปลอดเชื้อ อาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อกักตัวไว้ตรวจร่างกายอย่างละเอียด จากนั้นจะทยอยส่งตัวไปชั้น 8 ที่จะใช้เป็นสถานที่รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเส้นทางขึ้นทุกด้าน และไม่อนุญาตผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นไปเด็ดขาด</p>
<p>เพจ drama-addict (9 ก.ค.61)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p>	<p>-แฮร์โพลด์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Warat Karuchit" ระบุว่า มีภาพเวชระเบียนของเด็ก 4 คนแรกหลุดออกมาพร้อมทั้งขอให้ผอ.รพ.เชียงรายฯ เข้มงวดกับบุคลากรด้วย</p> <p>-ล่าสุด เฟซบุ๊ก "Warat Karuchit" ได้โพสต์ข้อโทษที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ระบุว่า ได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่ในศธ.ชี้แจงว่า ภาพเด็กบนบอร์ดเป็นภาพในการวางแผนซ่อม และภาพข้อมูลเวชระเบียนที่หลุดออกมา ไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่รพ. และไม่ได้มาจากผู้สื่อข่าว</p> <p>-ขณะที่เพจ drama-addict ได้ลบโพสต์เดิมและโพสต์ข้อความใหม่ว่า เชื่อมมือบุคลากร รพ.เชียงรายฯ พร้อมแชร์ข้อความจากเฟซบุ๊กของ นพ.อิทธิพร คณะเจริญ ที่เตือนเรื่องจรรยาบรรณทางการแพทย์ ขอให้รักษาความลับผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลหลุดไปในโซเชียลมีเดีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธรรณิษฐ์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เบื้องต้นต้องให้ทีมแพทย์ดูแลด้านร่างกายจนพ้นวิกฤติก่อน ทีมสุขภาพจิตจึงจะเข้าไปดูแลต่อ โดยประเมินเรื่องสภาวะจิตใจ ความเครียด ความกังวลต่างๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(9 ก.ค.61)	และวางแผนให้การดูแลเยียวยาตามปัญหาที่พบ จากนั้นอาจจะมีการประเมินซ้ำอย่างละเอียดประมาณ 1 เดือน หรือ 3 เดือน เพื่อให้เด็กรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไร เพราะหากปรับตัวไม่ได้จากการถูกจับจ้องตลอด จะทำให้เครียดมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สยามรัฐ (9 ก.ค.61)	-เสนอสภุ์พิเศษ พ.ญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และโฆษกกรมสุขภาพจิต ระบุว่า ขอให้ทุกฝ่ายยุติแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็ก และหลังจากช่วยผู้ประสบภัยทั้งหมดออกมาแล้ว ควรให้แพทย์ตรวจสุขภาพทั้งกายและจิตใจก่อนเป็นลำดับแรก ขอให้สื่อมวลชนตระหนักและเข้าใจว่าเป็นคืออุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
มติชน (9 ก.ค.61)	-เสนอข่าว พญ.แอนเดรีย เดนิส จิตแพทย์เด็กประจำสถาบันประสาทวิทยา จิตวิทยาและจิตเวช ม.คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน เชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเผชิญมาอาจส่งผลทางจิตวิทยาต่อเด็กทุกคนอย่างมาก และแนะนำวิธีจัดการกับความรู้สึกของเด็กในการรับมือกับอารมณ์แบบต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องพยายามทำกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวให้เป็นปกติ การประเมินภาวะทางจิตของเด็กทั้งหมดต้องทำให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่มุ่งเน้นแต่เฉพาะภาวะ PTSD แต่ต้องประเมินด้านอื่น ๆ เช่น ระดับความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง หรือภาวะแปลกแยกในตัวเองที่อาจเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ รวมถึงภาวะเปราะบางต่อการเกิดอาการป่วยทางจิตหรือจิตพยาธิวิทยาด้วย
กรุงเทพธุรกิจ (9 ก.ค.61)	-เสนอข่าว เว็บไซต์ The Australian รายงานว่า ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส แพทย์ซึ่งเป็นนักดำน้ำระดับโลก เป็นคนประเมินความพร้อมของร่างกายเด็กก่อนการดำน้ำออกจากถ้ำหลวง โดย ดร.แฮร์ริส มีประสบการณ์ดำน้ำมา 30 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ดำน้ำด้วยเทคนิคพิเศษ rebreather technology เป็นวิธีที่ใช้ในปฏิบัติการใต้น้ำแบบดำระยะยาว
มติชน (9 ก.ค.61)	-เสนอข่าว นิต้าโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "มาตรการป้องกันอุบัติเหตุภัยของไทย" จากประชาชน 1,268 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 66.4 ระบุว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุภัยของไทยมีความน่าเชื่อถือมาก แต่ร้อยละ 20.27 ระบุว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ ด้าน สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,348 คน เรื่อง คนไทยได้อะไรจากกรณี 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.27 ได้เห็นพลังสามัคคีร่วมแรงร่วมใจจากทั้งคนไทยและต่างชาติ ร้อยละ 28.57 เป็นห่วงเด็กและเจ้าหน้าที่ เอาใจช่วย ขอให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยในเร็ววัน และ ร้อยละ 18.57 มองว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นอุทาหรณ์และให้บทเรียนอันล้ำค่า ร้อยละ 57.69 ประทับใจการช่วยเหลือจากคนไทยและต่างชาติ น้ำใจที่มีให้แก่กัน ร้อยละ 33.01 การทำงานเป็นทีม การวางแผน การแบ่งงานตามหน้าที่รับผิดชอบ และร้อยละ 23.88 ประทับใจหน่วยซีล ทีมดำน้ำ และทีมค้นหา สำหรับบทเรียนที่สังคมไทยได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ คือ การแก้ไขปัญหาจะสำเร็จลุล่วงได้ ต้องอาศัยการทำงานอย่างเป็นระบบ ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้มีมาตรการดูแลป้องกันมากขึ้น กำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีก
ข่าวสด (8 ก.ค. 2561)	-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย ระบุว่า เร่งนำถังออกซิเจนเต็มเข้าไปตลอดเวลา เพราะออกซิเจนภายในถ้ำลดลงทุกจุด จึงถอนกำลังที่ไม่จำเป็นออกจากถ้ำ 3 ส่วนบริเวณเนินนมสาวที่เด็กก้อย มีหน่วยซีลและทีมแพทย์คอยดูแลประมาณ 4 คน หาก 2-3 วันนี้ ระดับน้ำลดลง สภาพอากาศด้านในรวมถึงสุขภาพของเด็กมีความพร้อม ก็จะนำตัวออกมา ทั้งนี้ บริษัท ELON MASK จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านการชุดเจาะและสำรวจ ได้ประสานเข้ามาช่วยเหลือ โดยอยู่ระหว่างเดินทาง คาดว่าจะปฏิบัติงานบริเวณถ้ำหลวงได้ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. ด้าน เพจ Thai Navy SEAL โพสต์ภาพข้อความจากเด็กและโค้ชที่ฝากทีมนักดำน้ำต่างชาติออกมามอบให้พ่อแม่และผู้ปกครอง โดยเด็ก ๆ ระบุว่า ไม่ต้องเป็นห่วง แข็งแรงทุกคน ด้าน นพ.งยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การที่เด็กเขียน จดหมายออกมาถึงผู้ปกครอง เป็นเรื่องดีที่มีการสื่อสารกันในช่วงเวลาที่วิกฤต การบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง สื่อถึงการมีคนไปช่วยเหลือแล้วเขารู้สึกมีความหวัง ส่วนที่โค้ชเขียนขอโทษผู้ปกครองเด็กนั้น สื่อถึงการมีสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ สำหรับกรณีอาสาหน่วยซีลเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ เห็นว่าไม่จำเป็นต้องปิด ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าการช่วยเหลือออกจากถ้ำล่าช้าเพราะเป็นเรื่องที่อันตรายและยากลำบากจริงๆ หากบอกไปแล้วเด็กและโค้ชรู้สึกเสียใจ ก็สามารถสวดมนต์นั่งสมาธิ ส่งสิ่งดี ๆ ไปยังคนที่เสียสละเพื่อพวกเขาได้ต่อไป -เสนอข่าว พญ.นภาพรธรรม วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ ให้ข้อมูลว่า ในการช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำ
มติชน	

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(7 ก.ค. 61)</p> <p>มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน (7 ก.ค. 61)</p>	<p>และขาดสารอาหารมานานกว่า 222 ชั่วโมง การให้น้ำและอาหารต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างมาก หากได้รับอาหารทันทีไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือที่มี Dextrose อาหารทางปาก อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง อาหารทางสาย หรืออาหารทางหลอดเลือดดำ จะส่งผลให้เกิดภาวะรีฟีดดิ้ง ซินโดรม มีสมดุลเกลือแร่ผิดปกติรุนแรง ทำให้มีอาการเหนื่อย หอบ หัวใจเต้นผิดปกติ และอาจเสียชีวิตได้ ควรให้วิตามินบี 1 ประมาณ 200-300 มก.ต่อวัน ร่วมกับวิตามินและแร่ธาตุรวม ต้องเริ่มอาหารอ่อนในปริมาณน้อยๆ ถ้าสามารถทำได้ควรตรวจระดับโพแทสเซียม ฟอสเฟต แมกนีเซียม และแคลเซียมในเลือดก่อน แต่สถานการณ์ในถ้าอาจจะไม่เหมาะสมในการเจาะเลือดหรือให้สารน้ำและวิตามินทางหลอดเลือด คงต้องให้กินอาหารครั้งละน้อย ร่วมกับให้กินวิตามินที่มีส่วนประกอบของวิตามินบี</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกระแสสังคมที่มีต่อเด็กนักฟุตบอล และโค้ช ว่า ทั้ง 13 คนอยู่ในฐานะผู้รอดชีวิต สิ่งที่เราควรทำไม่ใช่การซ้ำเติม แต่ควรส่งเสริมการเป็นกลุ่มเป็นก้อนของเขา เช่น สนับสนุนให้เล่นฟุตบอลตามที่ถนัด ส่งเสริมในความเข้มแข็งจนผ่านวิกฤตได้ และไม่ต้องไปยกย่องสรรเสริญว่าเป็นวีรบุรุษ ส่วนที่ยังเป็นปัญหา คือ การสร้างระบบป้องกันที่ยังมีช่องว่างและยังมีจุดอ่อน ซึ่งต้องช่วยกันทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.ทีมควบคุมกำกับดูแลของส่วนราชการ ควรมีความเข้มงวดในการเข้าออก 2.ประชาชนเจ้าของพื้นที่ ต้องร่วมมือเป็นหูเป็นตา และ 3.ประชาชนผู้ใช้บริการ ควรปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด</p>
<p>แนวหน้า (9 ก.ค.61)</p> <p>ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน (8 ก.ค. 61)</p> <p>มติชน (7 ก.ค. 61)</p> <p>ไทยโพสต์ mthai.com</p>	<p><b>เรือล่มที่ภูเก็ต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปก. เปิดเผยว่า อุบัติเหตุเรือล่มใน จ.ภูเก็ต รวม 3 ลำ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา แยกเป็น เรือโดฟวิง (ฟินิกซ์) ล่มบริเวณเกาะเฮ ผู้โดยสาร 93 คน ลูกเรือและไกด์นำเที่ยว 12 คน รวม 105 คน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว 49 คน มีผู้บาดเจ็บ 11 ราย เสียชีวิต 41 ราย สูญหาย 15 ราย ส่วนเรือยอชต์ (เซเนริกา) ล่มบริเวณเกาะเฮ-เกาะไม้ท่อน ผู้โดยสาร 35 คน ลูกเรือและไกด์นำเที่ยว 7 คน รวม 42 คน และเจ็ตสกีล่มบริเวณเกาะราชา ผู้ประสบภัย 2 คน ช่วยเหลือได้ทั้งหมด</p> <p>นายบรรหาร ปลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางแผนการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือล่มอีก 15 คน พร้อมเตรียมแผนดูแลช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บที่เดินทางมาจากต่างประเทศ</p> <p>ด้าน จ.ภูเก็ตจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ที่รพ.วชิระภูเก็ต ประกอบด้วย 1.คัดกรองญาติ ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิต 2.จุดรับรองญาติ พบเจ้าหน้าที่สถานทูต ประกันภัย และฝ่ายปกครอง 3.การสอบสวน ให้ข้อมูลผู้เสียชีวิต 4.การส่งกลับที่พักรับรองโดยหมาย โดยศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดเก็บไว้ที่รพ.วชิระภูเก็ตและวัดโสมนังวิหาร ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคล จะส่งข้อมูลลายนิ้วมือผู้เสียชีวิตให้กงสุลจีนส่งกลับประเทศจีนเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลลายนิ้วมือ จากนั้นจะส่งผลการตรวจสอบกลับมายังประเทศไทย</p> <p>ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดินทางโดยเครื่องบินไป จ.ภูเก็ต ในวันที่ 9 ก.ค. เวลาประมาณ 10.00 น. เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้สูญหาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวหลังประชุมร่วมกับรองผวจ.ภูเก็ต ตำรวจ ทหาร เจ้าของบริษัทเรือ ว่า สธ.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่รพ.วชิระภูเก็ต ภายใต้การสั่งการของผวจ. ส่วนเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจะรีบทำให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ จากนั้นรพ.จะออกไปมรณะบัตรให้กับญาติผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ รพ.วชิระภูเก็ตได้รับมอบให้เป็นศูนย์ One stop service ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตอย่างเป็นระบบตามหลักตำรวจสากล โดยมีทีมนิติเวชจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วยแพทย์นิติเวช ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ตรวจดีเอ็นเอ ช่างภาพทางการแพทย์ เป็นต้น จำนวน 4 ทีม และแพทย์นิติเวชจากรพ.ระนอง มาร่วมทำงาน สามารถตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ชั่วโมงละ 8 ราย</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขอเฮลิคอปเตอร์จากทัพเรือภาค 3 ค้นหาทางอากาศ รวมถึงจัดขบวนเรือ ชุดปฏิบัติการ และนักประดาน้ำปฏิบัติการค้นหาบริเวณที่เรือล่มและค้นหาภายในเรือ ได้กำชับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต และปก.จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้ให้ปลัด สธ. ลงพื้นที่ติดตามระบบการดูแลรักษาส่งต่อของโรงพยาบาลรพ.วชิระภูเก็ต และให้การสนับสนุนการค้นหาผู้ประสบภัยเรือล่มที่ภูเก็ตอย่างเต็มที่ โดย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(7 ก.ค. 61)	<p>มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาทั้งหมด 49 คน ใน 4 รพ. ได้แก่ รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 36 คน นอนรพ. 11 คน ในจำนวนนี้ อาการหนักอยู่ในห้องไอซียู 1 คน เป็นผู้ป่วยหญิงชาวจีน และกลับที่พักแล้ว 25 คน รพ.มิชชั่น 4 คน, รพ.กรุงเทพ 6 คน และรพ.วชิระภูเก็ต 3 คน บาดเจ็บเล็กน้อย</p> <p>นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 11 กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งนำร่างไปชันสูตรที่รพ.วชิระภูเก็ต โดยจะระดมเจ้าหน้าที่และแพทย์นิติเวชจากรพ.ข้างเคียง และเตรียมประสานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ลงพื้นที่พูดคุยกับญาติลดความเครียด</p>
<p>ไทยรัฐ (8 ก.ค. 2561)</p>	<p><b>พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.เกรียงไกร เจียรวุฒิ กรรมการชมรมทันตอาสา กล่าวถึงกรณีพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 กำหนดให้ทันตแพทย์ต้องมีใบอนุญาตครอบครองเครื่องเอกซเรย์ และต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีว่า ชมรมฯ ได้ขอให้ยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมออกจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ และให้ไปอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ของสธ. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้ และหากไม่ยกเว้นหรือไม่ให้ออกจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 จะส่งผลกระทบต่อทันตแพทย์ทั่วประเทศ รวมทั้งมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการด้วย</p>
<p>สยามรัฐ (9 ก.ค. 61)</p>	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ได้เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการอิงกระแสฟุตบอลโลกเพิ่มยอดจำหน่าย โดยการตกแต่งและแถมของที่ระลึก จากการลงพื้นที่ในเขตกทม.และปริมณฑล พบร้านค้าและห้างฯ ส่วนใหญ่มีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30 ห้ามผู้ใดขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์โดยวิธีลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย และมาตรา32 ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงโฆษณาเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อและเครื่องหมายของเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ Application TAS</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์ (8 ก.ค. 2561)</p>	<p><b>ปัญหาลูกจ้างประจำ</b></p> <p>-เสนอจดหมายหมายถึง “ข้าราชการไทยที่หวังดี” แนะนำวิธีแก้ปัญหาลูกจ้างประจำ ดังนี้ 1.การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ กรมบัญชีกลางควรออกระเบียบให้ทุกกระทรวงปฏิบัติในแนวเดียวกัน 2.สธ.ควรศึกษาแนวทางของกระทรวงอื่นที่มีลูกจ้างจำนวนมากแต่ไม่มีปัญหา 3.การรับคนเข้ามาทำงานหรือรับคนไปศึกษา ควรประกาศล่วงหน้าให้ชัดเจนว่ารับมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งใด สถานภาพใด และเรียกห้องสถานภาพในภายหลังไม่ได้ 4.การจะเลื่อนบุคลากรชั่วคราวเป็นข้าราชการ ควรมีการรับสมัครสอบทุกปี โดยให้มีการสมัครสอบอย่างโปร่งใส 5.บุคคลที่ประสงค์จะเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ควรศึกษาให้ชัดเจนก่อนจะสมัคร จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องความก้าวหน้าหรือไม่สบายใจ</p>
<p>มติชน mthai.com (7 ก.ค. 61)</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย.ตรวจพบการโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสะดือเผาผลาญไขมันทางสื่อโซเชียลมีเดีย อวดอ้างสรรพคุณ ช่วยปรับสมดุลของขบวนการเผาผลาญ สลายไขมัน ขับไขมัน โดยการแปะลงบนสะดือเพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งเข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 4 พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่พบการยื่นคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ จึงขอเตือนผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไม่ได้แสดงปริมาณและส่วนประกอบที่ชัดเจน และส่วนผสมของกาวแปะอาจทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองได้</p>
<p>ทีวีช่อง 5 (7 ก.ค. 61)</p>	<p><b>การวิจัยทันตนวัตกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตนวัตกรรม ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ลัยมหิดล เอสซีจี และทันตแพทยสภา ซึ่งนอกจากสนับสนุนนักวิจัยไทยและต่อยอดนวัตกรรมของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้วยังสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของไทย ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศสู่การพึ่งพาตนเอง รวมถึงการพัฒนาวัตกรรมการด้านทันตสุขภาพอื่นต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามธุรกิจ (7 ก.ค. 61)</p>	<p><b>100 ปี การสาธารณสุขไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 100 ปีของระบบการสาธารณสุขประเทศ จึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานระบบสาธารณสุขที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาจัดแสดงเผยแพร่ และจัดการประชุมวิชาการ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานสาธารณสุขจากทุกสังกัด และทุกภาคส่วน ที่พร้อมใจกันจัดกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า งาน 100 ปี การสาธารณสุขไทยปีนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค. 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี</p>
<p>สยามรัฐ (9 ก.ค. 61)</p>	<p><b>ตลาดสมุนไพรไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้สมุนไพรและบริการการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น ปี 2560 มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยฯ ใน รพ. ทุกระดับกว่า 32 ล้านครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.75 ของการรับบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด การใช้ยาสมุนไพรเพิ่มจากกว่า 1,700 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นกว่า 2,000 ล้านบาท ในปี 2560 และมีมูลค่าการใช้สมุนไพรทั่วประเทศ 254,830 ล้านบาท แบ่งเป็นเครื่องสำอาง 192,600 ล้านบาท อาหารเสริม 51,848 ล้านบาท และยาสมุนไพร 7,548 ล้านบาท ทั้งนี้ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าดำเนินการบรรลุเป้าหมายเชิงมูลค่าที่ได้ตั้งไว้ในแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย โดยปี 2560 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2.5 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้ากว่า 5 หมื่นล้านบาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 215 ล้านบาท ผู้ประกอบการ, วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างน้อย 281.6 ล้านบาท, ผู้ประกอบการ OTOP/SME/อุตสาหกรรมสมุนไพรพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน 40 กิจการ, ส่วนประชาชนได้เข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรที่มีมาตรฐาน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ (9 ก.ค. 61)</p> <p>ข่าวสด คอลัมน์ บก.ตอบ จดหมาย (9 ก.ค. 61)</p>	<p><b>คลินิกโรคติดพันันบอล</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้ให้รพ.จิตเวชในสังกัด 19 แห่ง ใน 13 จังหวัด เปิดคลินิกบำบัดรักษาผู้ที่ติดพันันบอลที่แผนกผู้ป่วยนอก และให้บริการปรึกษาทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง และปรึกษาทางระบบออนไลน์คือเฟซบุ๊กสายด่วนสุขภาพจิต 1323-เลิกพันัน ใช้เทคนิคการบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ และใช้กระบวนการทางจิตวิทยาควบคู่กับการใช้ยา โดยบำบัดทั้งหมด 4 ครั้ง ๆ ละ 45-50 นาที และหากได้รับกำลังใจจากครอบครัวหรือคนรอบข้าง จะทำให้การรักษาได้ผลดี สามารถเลิกเล่นการพนันได้สำเร็จและเร็วขึ้น</p> <p>พญ.รัชณี ฉลองเกื้อกูล ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ แนะนำการป้องกันโรคติดการพนัน 5 ข้อ คือ 1.ให้ตระหนักว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ให้ความสนุกสนาน 2.ควรใช้ทักษะในการปฏิเสธพร้อมทั้งเดินหนีออกจากสถานการณ์เมื่อถูกชักชวนให้เล่นพนัน 3.หลีกเลี่ยงการสมาคมกับผู้ที่เล่นการพนัน 4.ไม่ทดลองเล่นการพนัน และ 5.หลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ที่จะทำให้อึดใจอยากที่จะเล่นการพนัน</p> <p>-เสนอจดหมายจาก นพ.นรวิรุฬห์ พุ่มจันทร์ นพ.เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ให้คำแนะนำการดูฟุตบอลโลก 2018 ว่า อย่าข้องเกี่ยวกับการพนัน พักผ่อนให้เพียงพอ นอนหลับให้ได้ 6-8 ชม.ต่อวัน รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ จัดเวลาการดูฟุตบอลไม่ให้กระทบต่อการทำงาน การเรียนหนังสือ</p>
<p>สยามรัฐ (9 ก.ค. 61)</p>	<p><b>เตือนระวังกิ่งกือ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า กิ่งกือไม่กัดแต่มีพิษ หากสัมผัสผิวหนังจะทำให้อักเสบเป็นผื่นแดงหรือระคายเคือง กิ่งกือบางสายพันธุ์จะมีต่อมพิษอยู่ตลอดสองข้างลำตัว สามารถฉีดสารพิษพุ่งออกไปได้ไกล เป็นของเหลวใสไม่มีสี ทำให้ผิวหนังไหม้ ปวด 2-3วัน ให้ล้างด้วยน้ำสบู่ และน้ำสะอาด ทายาแก้อักเสบทั่วไป อาการมักจะหายใน 1 สัปดาห์ แต่หากพิษเข้าตา อาจตาอักเสบ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และรีบปรึกษาจักษุแพทย์ทันที</p>
	<p><b>นมฟลูออไรด์</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ x-ray สุขภาพ (8 ก.ค. 2561)</p>	<p>-เสนอบทความ ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวถึง ปัญหาฟันผุ มักพบมากในเด็ก ซึ่งนมผสมฟลูออไรด์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้รับฟลูออไรด์ แต่ต้องมีเงื่อนไขเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการได้รับฟลูออไรด์เกินขนาด คือ 1.สถานการณ์เด็กฟันผุสูงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น และดำเนินการทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้ผล 2.ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำในพื้นที่ต้องไม่สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 0.3 มก.ต่อลิตร 3.ในพื้นที่ต้องช่วยกันดูแลเด็ก โดยปัจจุบันมีการให้นมฟลูออไรด์สำหรับเด็ก 12 จังหวัด ในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหากสถานการณ์ฟันผุดีขึ้นแล้วให้เลิกโครงการนมฟลูออไรด์</p>
<p>มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว (8 ก.ค. 2561)</p>	<p><b>ผอ.สวรส คนใหม่</b> -เสนอประวัติของ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส.คนใหม่ ตามมติเห็นชอบของกรม. ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ตามการเสนอของรพ.ว.สธ.</p>
<p>มติชน (9 ก.ค. 61)</p>	<p><b>40 ปี รพ.สมเด็จพระยุพราช</b> -เสนอสรุปข่าว รพ.สมเด็จพระยุพราชกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานให้ราษฎรในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสทางการแพทย์เช่นเดียวกับคนเมือง โดยในปี พ.ศ. 2518-2519 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคอมมิวนิสต์ ประชาชนในพื้นที่สีแดงไม่อาจเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ทำให้รัฐบาลคิดที่จะสร้างรพ.ขึ้นในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นของขวัญของคนไทยถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามว่า รพ.สมเด็จพระยุพราช มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นับแต่ทรงรับเป็นนายกิตติมศักดิ์ ได้พระราชทานพระราชกระแส เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2529 ให้คณะทำงานเป็นแนวทางว่า "ทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน" การดำเนินงานของรพ.สมเด็จพระยุพราชก้าวไกลขึ้นมาก และได้มาตรฐานในระดับสากล เป็นรพ.อำเภอแห่งแรกที่ได้ ISO ครอบคลุมแห่ง เด็บโตขึ้นเป็นแม่ข่ายรพช.ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการรับซื้อข้าว พันธุ์ผัก มาทำอาหารในรพ.</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ มุมข้าราชการ (8 ก.ค. 2561)</p>	<p><b>รางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมแห่งสหประชาชาติ</b> -เสนอข่าว สสจ.ร้อยเอ็ดได้รับรางวัล องค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมแห่งสหประชาชาติ ประจำปี 2561 (United Nations Public Service Awards 2018) ในสาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากผลงานเรื่อง "การป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ" โดยเข้ารับรางวัล ณ กรุงมาราเคส ประเทศโมร็อกโก ในวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหามะเร็งปากมดลูกที่ไม่ถึงการบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ขอนแก่น องค์กรเจไปโก้ (Jhpiego) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และกรมอนามัย ในการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกัน การตรวจด้วยน้ำส้มสายชู ทำให้ทราบผลภายใน 1 นาที และการรักษาด้วยการจีเอ็น ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหากผลตรวจผิดปกติ ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยได้อย่างมาก และขยายผลครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายใต้แผนการตามกรอบระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก จนสามารถร่วมมือกับรพ.จุฬาลงกรณ์ ยกระดับรพ.ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์มะเร็งได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการจากสถานบริการที่อยู่ใกล้บ้าน</p>
<p>เว็บไซต์มติชน (9 ก.ค. 61)</p>	<p><b>ชื่นชมพยาบาล รพ.น่าน</b> -เสนอข่าว ชาวเน็ตแชร์ภาพและข้อความชื่นชม "คุณโสภา อิศระณรงค์พันธ์" พยาบาล รพ.น่าน ที่ได้ปฐมพยาบาลผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเชียทันทีที่ลูกเรือประกาศขอความช่วยเหลือ โดยทางสายการบินได้ทำหนังสือขอบคุณถึงผอ.รพ.น่าน พร้อมมอบบัตรอภินันทนาการโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 2 ที่นั่งฟรี</p>
<p>ข่าวสด (7 ก.ค. 61)</p>	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b> -เสนอข่าว นายชัยวัฒน์ ทองสันตสิสุข รองนพ.สสจ.ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสจ. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ชัยนาท และอสม. ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อ.เมือง จ.ชัยนาท
เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด (8 ก.ค. 2561)	<b>จับยาไอซีในสถานบริการ</b> -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ป.ป.ส. กรมควบคุมโรค และทหารกองทัพอากาศที่ 1 เข้าตรวจค้นสถานบริการเมตย์ หรือร้านไอโซน ในตลาดบ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี หลังรับได้รับการร้องเรียนว่า เปิดบริการเกินเวลาและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการและมั่วสุมยาเสพติด พบนักเที่ยวชายหญิงรวม 150 คน และมียาเคและยาอีตกกระจายเกลื่อนพื้นจำนวนมาก ในจำนวนนี้ เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 13 คน อายุต่ำสุด 14 ปี ตรวจพบสาวะเป็นสีม่วง 43 คน ดำเนินคดี 7 ข้อหา พร้อมสั่งปิดร้าน 5 ปี
M2F (9 ก.ค. 61)	<b>วัคซีนเอชไอวี</b> -เสนอข่าว ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Lancet ระบุว่า การทดลองใช้วัคซีนต้านไวรัส HIV-1 ซึ่งเป็นไวรัสที่แพร่กระจายไปทั่วโลกในลิงวอก 72 ตัว และมนุษย์จากแอฟริกาใต้ แอฟริกาตะวันออก ไทย และสหรัฐ จำนวน 393 คน พบว่ามีแนวโน้มในทางที่ดีและมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งวัคซีนนี้เป็นเพียง 1 ใน 5 วัคซีนที่ประสบความสำเร็จถึงขั้นนี้ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch